



สรุปข่าว สร.

ประจำวัน

21 สิงหาคม 2566



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ



ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ

บรรจพยาบาลชำนาญการพิเศษ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (มติชน, สยามรัฐ, ผจก., กท.ธุรกิจ, hfocus, mcot, thaipbs, news1live, INN, pptv, thebangkokinsight, thebetter, thecoverage)

- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เผยขั้นตอนและไทม์ไลน์บรรจพยาบาลชำนาญการพิเศษ 10,124 ตำแหน่ง ยึดหลักเกณฑ์ ก.พ. กระจายทั่วประเทศอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม เตรียมเสนอ อ.ก.พ.ศ. อนุมัติกำหนดตำแหน่งภายใน ต.ค.66 จากนั้นให้ส่วนภูมิภาคประเมินคัดเลือกบุคคลเข้าตำแหน่งให้เสร็จก่อน ธ.ค.66 และส่งผลงานประเมินภายใน 6 เดือนเพื่อพิจารณาแต่งตั้งต่อไป

เหตุเพลิงไหม้ตลาดอินทรีบุรี

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ข่าวสด) เว็บไซต์ (fbสำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์, ข่าวสด, ผจก., มติชน, newtv, bangkokbiznews, pptvhd, fm91bkk, ch7, inn, acnews, js100, hfocus)

- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. เผยเหตุเพลิงไหม้ตลาดอินทรีบุรี จ.สิงห์บุรี เจ้าหน้าที่ควบคุมเพลิงได้แล้ว คาดเสียหาย 31 หลัง ไม่มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต โรงพยาบาลอินทรีบุรีจัดหน่วยปฐมพยาบาลดูแลผู้ประสบภัย 2 จุดพร้อมส่งทีมเยียวยาจิตใจ 2 ทีม และทีมจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม 1 ทีม ดูแลประชาชนร่วมกับทีมเทศบาล

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (fbสำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์, ข่าวสด, ผจก., มติชน, onbnews, newtv, pptvhd, 77kaoded, hfocus, js100, ch7, 77kaoded)

- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. เผย ความคืบหน้าเหตุเพลิงไหม้ตลาดอินทรีบุรี ล่าสุดพบมีผู้เสียชีวิต 1 ราย เบื้องต้นมีผู้ประสบภัย 12 คน ทีม MCATT พบครีดยาปานกลาง 2 คน ครีดยาสูง 2 คน ให้การดูแลแล้ว พร้อมติดตามใกล้ชิดต่อไป

ว่าที่ รมว.สร.

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ คอลัมน์ บุคคลในข่าว, ข่าวสด คอลัมน์ ข่าวข้นคนขี้ม, ข่าวหุ้น คอลัมน์ พาราสาвањеถึ)

- พรรคเพื่อไทย เผยวันที่ 22 ส.ค.66 จะเสนอชื่อ เศรษฐา ทวีสิน เป็นนายกฯ ไม่มีการเปลี่ยนแปลง เมื่อรวมเสียง สส. และ สว. มีเกิน 375 เสียง ทั้งนี้ มีการจัดสรรตำแหน่ง ครม. โดย รมว.สร. เป็นโควตาของ นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว หัวหน้าพรรคเพื่อไทย

โรคฝีดาษวานร

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ไทยรัฐ, แนวหน้า, เดลินิวส์) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, ผจก., ประชาชาติ, ข่าวสด, news1, ch7, hfocus)

- นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร รองอธิบดีกรมควบคุมโรค เผยสถานการณ์โรคฝีดาษวานร (Mpox) ในประเทศไทยมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว เพราะยังมีความเสี่ยงที่เกิขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะกลุ่มที่ติดเชื้อเอชไอวีและสามารถแพร่ต่อได้ โดยพื้นที่ที่พบผู้ติดเชื้อค่อนข้างมาก ได้แก่ กรุงเทพฯ และปริมณฑล รวมถึงจังหวัดท่องเที่ยว ในช่วงแรก ก.ค.65-เม.ย. 66 จะเป็นต่างชาติจำนวนหนึ่ง ช่วงหลังเป็นคนไทยเกือบทั้งหมด แต่ยังไม่ต้องกังวล หากไม่มีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศแทบไม่มีโอกาสติดเชื้อ ส่วนกรณีที่มีผู้เสียชีวิตรายแรกไทยซึ่งพบติดเชื้อเอชไอวีร่วมด้วยนั้น ผู้เสียชีวิตรายนี้ไม่รู้ตัวว่าติดเชื้อเอชไอวีมาก่อน ทำให้ไม่ได้รับการตรวจรักษา ภูมิคุ้มกันจึงต่ำมาก เมื่อติดเชื้อฝีดาษวานรจึงเกิดเชื้อราและติดเชื้อฉวยโอกาสอื่น ๆ ตามมา

- สรุปสถานการณ์ล่าสุด 8 ส.ค. 66 มีรายงานผู้ป่วยรวม 189 ราย มีผู้ติดเชื้อเอชไอวีร่วมด้วย 82 ราย (ร้อยละ 43) โดยตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. - 15 ส.ค. 66 มีผู้ป่วยรวม 217 ราย เป็นชาวต่างชาติ 30 ราย คนไทย 187 ราย อายุเฉลี่ย 20-64 ปี เสียชีวิต 1 ราย มีรายงานพบใน 19 จังหวัด โดยมี 3 จังหวัดที่อยู่ในระดับสีแดง คือ กรุงเทพฯ นนทบุรี และชลบุรี, สีส้ม 3 จังหวัด คือ สมุทรปราการ ภูเก็ต ปทุมธานี ส่วนสีเหลือง 13 จังหวัด คือ สมุทรสาคร ลพบุรี มหาสารคาม ขอนแก่น พะเยา นครราชสีมา กาฬสินธุ์ ฉะเชิงเทรา สุพรรณบุรี นครนายก เชียงราย อุตรดิตถ์ และระยอง

การจัดสรรแพทย์ใช้ทุน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ไทยรัฐ, ข่าวสด) เว็บไซต์ (มติชน, ไทยโพสต์, ผจก., กท.ธุรกิจ, mcot, thecoverage, thaipbs, isranews, newtv, hfocus, INN)

- พญ.พิมพ์เพชร สุขุมาลาโพอุย ผอ.สำนักงานโครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท กล่าวถึงความคืบหน้าการจัดสรรแพทย์เพิ่มพูนทักษะหรือแพทย์ใช้ทุนปี 1 ว่า ได้เตรียมเสนอที่ประชุม คกก. พิจารณาจัดสรร นศ.แพทย์ผู้ทำสัญญาการเป็นนศ.แพทย์ (Consortium) ขอรับการจัดสรรแพทย์ใช้ทุนเพิ่มขึ้น เนื่องจากที่ผ่านมาได้รับการจัดสรรไม่ถึง 70% และลดลงทุกปี ทั้งนี้จากการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาข้อเสนอการจัดสรร นศ.แพทย์ฯ ที่มีผู้แทนจากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ต่างๆ กท. และสธ. (11 ส.ค.66) มีความเห็นตรงกันว่า จะปรับลดสัดส่วนการจัดสรรให้กับส่วนราชการและหน่วยงานอื่น นอก สธ.ลง และจัดสรรให้ สธ.เพิ่มขึ้น คาดว่าในปี 2567 จะมีแพทย์สำเร็จการศึกษาประมาณ 2,800 คน จะจัดสรรให้ สธ. ได้ประมาณ 2,000 คน พร้อมปฏิบัติงานได้ในเดือน มิ.ย.2567</p>	
<p>โรคไข้หวัดใหญ่ สื่อที่นำเสนอ : นสพ.แนวหน้า - รศ.(พิเศษ) นพ.ทวี โชติพิทยสุนนท์ ประธานมูลนิธิส่งเสริมการศึกษาไข้หวัดใหญ่ เปิดเผยว่า โรคไข้หวัดใหญ่เป็นตัวนำร่องก่อให้เกิดโรคแทรกซ้อนที่รุนแรง ทั้งปอดอักเสบ โรคหัวใจวาย โรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน โรคหลอดเลือดสมอง โดยเฉพาะผู้สูงอายุที่เป็นกลุ่มเสี่ยงอาจถึงขั้นป่วยรุนแรงหรือเสียชีวิต ควรฉีดวัคซีนป้องกัน โดยผู้สูงอายุ 65 ปีขึ้นไป ทั้งที่มีร่างกายปกติและมีโรคประจำตัว ควรฉีดวัคซีนขนาดโดสสูง ชนิดมี 4 สายพันธุ์ ขนาด 60 ไมโครกรัมต่อ 1 สายพันธุ์ต่อโดส ช่วยลดการติดเชื้อ ลดการนอน รพ. ลดอาการรุนแรง และลดเสียชีวิตได้สูงกว่าโดสมาตรฐาน ซึ่งมีทั้งชนิด 3 สายพันธุ์ และชนิด 4 สายพันธุ์ ฉีดได้ตั้งแต่อายุ 6 เดือนขึ้นไปจนถึงผู้สูงอายุ ขนาด 15 ไมโครกรัมต่อ 1 สายพันธุ์ต่อโดส</p>	-
<p>ภาวะโลหิตจางในเด็กปฐมวัย สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (บ้านเมือง, สยามรัฐ) - นางถรศนา เจริญไฉ นวก.สธ.ชำนาญการพิเศษ ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา พร้อมคณะ ร่วมกับนายประนอม ตูลยกุล หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.ตรัง ติดตามเยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานแก้ปัญหาภาวะโลหิตจางในเด็กปฐมวัย เขตสุขภาพที่ 12 เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานและเพิ่มประสิทธิภาพ ความครอบคลุมในการแก้ไขปัญหาภาวะโลหิตจาง และภาวะทุพโภชนาการในเด็กปฐมวัย ณ สสอ.กันตัง และรพ.สต.บ่อน้ำร้อน</p>	
<p>เตือนศาสตร์โฮมีโอพาธี สื่อที่นำเสนอ : เพจไม่ใช้หมอบ่น่า - แชรโพสท์จากเพจ นานแล้วเล่าได้ กล่าวเตือนการใช้ศาสตร์การแพทย์ทางเลือกโฮมีโอพาธี (Homeopathy) รักษาโรคภูมิแพ้ทางอากาศ ภูมิแพ้ผิวหนัง ไช้นสอัสเสบ หอบหืด รูมาตอยด์ ไทรอยด์ต่ำ ซึมเศร้า ออทิสติก ฯลฯ ของ นพ.อมร เปรมกมล ที่แชร์อยู่ในโลกโซเชียลทั้ง Tiktok, Facebook, Youtube ซึ่งไม่มีใบเปอร์รับรอง เป็นห่วงผู้ป่วยทั้งหลายจะกลายเป็นโรคไต</p>	
<p>บุหรีไฟฟ้า สื่อที่นำเสนอ : นสพ.กรุงเทพธุรกิจ - ผศ.ดร.ศรีรัช ลาภใหญ่ นักวิชาการบ่มเพาะเครือข่ายนักจัดการปัจจัยเสี่ยง เผยว่า ปัจจุบันบุหรีไฟฟ้าได้พัฒนาไปเป็นบุหรีไฟฟ้า Gen 5 หรือที่เรียกว่า Toy pod เป็นผลิตภัณฑ์ที่สร้างให้เลียนแบบหรือคล้ายสิ่งอื่นที่คุ้นรัก เช่น ตุ๊กตา ของเล่นของสะสม ขนม นมกล่อง ขวดน้ำอัดลม กล่องน้ำผลไม้ ถ้วยชาไข่มุก ถ้วยน้ำหวาน ไอศกรีมแท่ง โมเดล หรือฟิกเกอร์การ์ตูน แต่จะมีขนาดเล็กจิ๋ว ปากสูบเหมือนหลอดดูดน้ำ ให้กลมกลืนไปกับตัวตุ๊กตาหรือตัวการ์ตูน และยังมีการพัฒนาด้านกลิ่นและรสชาติ ปรับให้เข้าถึงง่าย สูบแล้วไม่ระคายคอ ดังนั้น กระทรวงดิจิทัลฯ จำเป็นต้องรับมีมาตรการตอบโต้กับการทำการตลาดทางโซเชียลมีเดียของกลุ่มผู้ค้าบุหรีไฟฟ้า ก่อนที่จะแพร่หลายไปในกลุ่มเด็กและเยาวชนกว้างขวางกว่านี้</p>	-
<p>ทำคอนเทนต์พันควันกัญชา สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, ch3plus) - ตำรวจภูธร จ.ภูเก็ต เผยกรณีสื่อโซเชียลเผยแพร่คลิปนักท่องเที่ยวต่างชาติใช้อุปกรณ์พันควันกัญชา ภายในซอยบางลา ปาตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต วันที่ 18 ส.ค. จึงร่วมกับ จนท.ฝ่ายปกครอง และจนท.สาธารณสุข ออกตรวจแต่ไม่พบว่ามีกรกระทำดังกล่าวอีก ต่อมาชุดสืบสวนออกตรวจสอบข้อเท็จจริงและตรวจสอบกล้องวงจรปิด จนทราบว่าชาวต่างชาติคนที่ใช้อุปกรณ์พันควันกัญชา คือ MR.ANGKHAN สัญชาติอเมริกัน จึงติดตามตัวมาชี้แจงว่าไม่สามารถกระทำการดังกล่าวได้ เบื้องต้น MR.ANGKHAN รับว่าทำไปโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ เพื่อเป็นคอนเทนต์โปรโมตกัญชาที่ทำขายอยู่ในต่างประเทศ พร้อมขอโทษที่ทำให้ภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวของ จ.ภูเก็ต ได้รับความเสียหาย</p>	-